

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยเครื่องแบบของข้าราชการตุลาการและคณะตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบ
ของข้าราชการตุลาการและคณะตุลาการไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วย
เครื่องแบบของข้าราชการตุลาการและคณะตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ เครื่องแบบข้าราชการตุลาการ ให้มี ๒ ชนิด คือ

(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ประเภท

ก. เครื่องแบบสีทึบ

ข. เครื่องแบบสีทึบคอแบะ

(๒) เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ประเภท

ก. เครื่องแบบปกติขาว

ข. เครื่องแบบปกติทึบ

ค. เครื่องแบบครึ่งยศ

ง. เครื่องแบบเต็มยศ

จ. เครื่องแบบสโมสร

ข้อ ๔ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย

(๑) หมวก

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีทึบ กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือ
วัสดุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก
ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีทึบ ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำด้วย
โลหะสีทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร

แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีทึบ หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปัก
สีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้หมวกได้ ๓ แบบ

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการตุลาการชาย แบบที่ ๑
แต่เป็นทรงอ่อน

แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีทึบ สายรัดคางสีทองกว้าง
๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีทึบ
หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีทึบ

แบบที่ ๓ หมวกหนีบสีกาก็ ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก ๒ ดุม ติดซ้อนกัน มีตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกสูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบ หมวกห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร

การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร

(๒) เสื้อ

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ เสื้อคอพับสีกาก็ แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น มีกระเป๋ายับติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าสีมีแถบอยู่ตรงกลางตาม ทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าสีชนิดไม่มี แถบกลางกระเป๋ และใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋ และมุมปกกระเป๋ารูปตัด พองาม ที่ปากกระเป๋ทั้งสองข้างติดดุมข้างละ ๑ ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาคกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอสมควร และติดเครื่องหมาย แสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทราวุธสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาว ของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ

ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง

แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตั้ง สีกาก็แขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีดุมที่อกเสื้อ ๔ ดุม มีกระเป๋ายับติดภายนอกเป็นกระเป๋าบนและล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบน มีใบปกมนชายกลางแหลมมีแถบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางกระเป๋าทงดิ่ง กระเป๋าล่างเป็น กระเป๋ายามมีใบปกรูปตัดที่ฝากระเป๋าทง ๒ กระเป๋าดูดุมข้างละ ๑ ดุม สำหรับขัดกับใบปกกระเป๋ ที่เอวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเสื้อขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึง ฝาคาดเอว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง

ให้ใช้เสื้อแบบที่ ๒ แทนเสื้อแบบที่ ๑ ในโอกาสอันควร

ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งสองแบบมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัสดุ สีเดียวกับสีเสื้อ

ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๔ แบบ

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของข้าราชการตุลาการชาย แบบที่ ๑

แบบที่ ๒ เสื้อคอพับสีกาก็ สีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อมีสาคกว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือ ขอบปลายแขนกว้าง ประมาณ ๕ เซนติเมตร หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน มีดุม ๕ ดุม ด้านหลัง จากเส้นต่อบ่าหลัง มีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทราวุธสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า

เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ การสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง

แบบที่ ๓ เสื้อคอพับปล่อยเอว สีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีساب ด้านหน้ามีคิ้วตามساب มีดุม ๔ ดุม แขนยาวหรือแขนสั้นตลบชายกว้าง ประมาณ ๕ เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับแบบที่ ๒ และมีเส้นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่ ๒ ทั้งหน้าหลัง ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อ ด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรีนุสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดติดกับตัวเสื้อ

แบบที่ ๔ เสื้อคอแบะปล่อยเอว สีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีساب แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ตลบชายกว้าง ประมาณ ๕ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นคิ้วตามساب ดุม ๓ ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง และมีกระเป๋าล่าง ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า

ดุมที่ใช้กับเสื้อแบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ มีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัสดุเดียวกับสีเสื้อ

การสวมเสื้อแบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกงและคาดเข็มขัดตาม (๕) แบบที่ ๒ ทับเอวเสื้อ

ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ โดยใช้เสื้อเข็มขัด แขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง

ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย

(๓) อินทรีนุ

ให้ใช้อินทรีนุอ่อนมีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรีนุหนึ่งแถบ แถบกว้าง ๒ เซนติเมตร กับ ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีกสองแถบตามลำดับ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

แถบบังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบบังให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรีนุ แถบแรกให้ห่างจากต้นอินทรีนุ ๕ มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร

ข้าราชการตุลาการตั้งแต่ตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลขึ้นไป ให้มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและอนุโลมทำด้วยโลหะสีทองทับอยู่บนอินทรีนุก่อนมาทางด้านไหล่^๑

(๔) กางเกง กระโปรง

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีกากีไม่พับปลายขา

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงแบบราชการสีกากี

ได้ ๕ แบบ

แบบที่ ๑ กางเกงอนุโลมตามแบบของข้าราชการตุลาการชาย

^๑ แก้ไขโดย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบที่ ๒ กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกงกว้าง ประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ มีซิปลัดหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา

แบบที่ ๓ กระโปรง ยาวปิดเข้า ปลายบานเล็กน้อย

แบบที่ ๔ กระโปรง มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข้า ปลายบานเล็กน้อย

แบบที่ ๕ กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเข้า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง

(๕) เข็มขัด

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีกากีกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมนกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีรูปครุฑนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้เข็มขัดได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ ใช้คาดทับขอบกระโปรง โดยใช้เข็มขัดอนุโลมตามแบบ ข้าราชการตุลาการชาย

แบบที่ ๒ ใช้คาดทับเอวเสื้อ โดยใช้เข็มขัดผ้าสีกากีสีเดียวกับสีเสื้อ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุ้มผ้า

(๖) รองเท้า ถุงเท้า

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือ วัสดุเทียมหนังสีดำหรือสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัสดุเทียม หนังสีดำหรือสีน้ำตาลแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร

(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด

ข้าราชการตุลาการชาย ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดตราฉัตรธรรม ทำด้วยโลหะปรังสีทองสูง ๒.๕ เซนติเมตร ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเช่นเดียวกับ ข้าราชการตุลาการชาย เสื้อแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ ติดที่ปกเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง เสื้อ แบบที่ ๔ ติดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง

เครื่องหมายแสดงสังกัดตราฉัตรธรรมให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้

(๘) ป้ายชื่อและตำแหน่ง

ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และอาจมีชื่อตำแหน่งด้วยก็ได้ ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา

ข้อ ๕ เครื่องแบบพิธีการ

ก. เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย

(๑) หมวก

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้า ทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดุ้นสีทองสูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการตุลาการชาย แต่เป็น ทรงอ่อน

แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติด ตราครุฑพ่าห์ปักดุ้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว

การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร

(๒) เสื้อ

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้ายด้วย

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแฉะสีขาวแบบคอแหลม หรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาคอกมีดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สำหรับแบบเสื้อคอแหลม และ ๕ ดุม สำหรับ แบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับ แขนยาวสีขาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี ผู้ซึ่งได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย

(๓) อินทรี

ให้ใช้อินทรีแก้มกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของป่า ฟันกำมะหยี่หรือสักหลาดสีดำ ปักดุ้นสีทองลายดอกบัวเก๋าดอกเต็มแผ่นอินทรี ติดทับเสื้อเหนือป่า ทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมน ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก

ข้าราชการตุลาการตั้งแต่ตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลขึ้นไป ให้มี ตราพระมหาพิชัยมงกุฏและอุณาโลมทำด้วยโลหะสีทองทาบอยู่บนอินทรีค่อนมาทางด้านไหล่^๒

(๔) กางเกง กระโปรง

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาวไม่พับ ปลายขา

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อนอกคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาว ปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อนอกคอป้าน

^๒ แก้ไขโดย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๕) รongเท้า ฤงเท้า

ข้าราชการตุลาการชาย ให้ใช้รongเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ ชนิดผูก ไม่มีลวดลาย ฤงเท้าสีดำ

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้ใช้รongเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ฤงเท้ายาวสีเนื้อ

(๖) เครื่องหมายแสดงสังกัด

ข้าราชการตุลาการชาย ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเช่นเดียวกับ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง

ข้าราชการตุลาการหญิง ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเช่นเดียวกับ ข้าราชการตุลาการชาย ติดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข. เครื่องแบบปกติกาเกีคอดตั้ง ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ เครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่สีของหมวก ผ้าพันหมวก หมอนสักหลาดสำหรับปีกครุฑพ่าห์ เสื้อและ กางเกงหรือกระโปรงเป็นสีกาเกี

ค. เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ ปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสีจสีดำหรือผ้าอื่นที่มีลักษณะเนื้อผ้า ทำนองเดียวกัน ระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่สวมสายสะพาย

ง. เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ ครึ่งยศ ระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวมสายสะพายตามหมายกำหนดการหรือกำหนดการของทาง ราชการ

จ. เครื่องแบบสโมสร

เครื่องแบบสโมสรสำหรับข้าราชการตุลาการชาย มี ๓ แบบ คือ

(๑) เครื่องแบบสโมสร ก ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ เต็มยศ

(๒) เครื่องแบบสโมสร ข ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ สโมสร ก เว้นแต่เสื้อให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาว ทำด้วยผ้าสักหลาดหรือเสีจหรือผ้าอื่นที่มีลักษณะเนื้อผ้า ทำนองเดียวกัน เปิดอกปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้อมือ ข้างละ ๓ ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ ๓ ดุม และที่บรรจบเสีจมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดุม ดุมคู่นี้มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน ประกอบด้วยเสีจกั๊กสีขาว ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ๓ ดุม และเสีจเช็ดสีขาว ออกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเช็ดชั้นเดียวแบบปักผีเสีจ ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกุระต่าย

เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้ติดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างเหนือ แนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในฤดูร้อน ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดำได้

(๓) เครื่องแบบสโมสร ค ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ เครื่องแบบสโมสร ข เว้นแต่เสีจเช็ดอกแข็งให้ใช้เสีจเช็ดอกอ่อนสีขาวและเสีจกั๊กให้ใช้แพรแถบ สีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบนี้ส่วนกลางด้านหน้ากว้าง ๑๒ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียว กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง

สำหรับข้าราชการตุลาการหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม

ข้อ ๖ ข้าราชการตุลาการนอกประจำการ ให้ใช้เครื่องแบบเช่นเดียวกับข้าราชการตุลาการประจำการ เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก ทำด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบสูง ๒ เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา

ข้อ ๗ การแต่งเครื่องแบบตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้แต่งตามหมายกำหนดการหรือกำหนดการของทางราชการ หรือในโอกาสพิเศษที่เหมาะสมและสมควร

ข้อ ๘ ดะโต๊ะยุติธรรมจะแต่งเครื่องแบบข้าราชการตุลาการตามกำหนดการของทางราชการหรือจะแต่งกายตามจารีตประเพณีทางศาสนาก็ได้ เว้นแต่กรณีเป็นหมายกำหนดการให้แต่งตามนั้น

ข้อ ๙ ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นในเวลาแต่งเครื่องแบบ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องลำดับเกียรติและระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ อาจประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ในโอกาสอันควร

ข้อ ๑๐ ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งได้รับเข็มพระราชทานเป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และในมหามงคลโอกาสอื่น ให้มีสิทธิประดับเข็มพระราชทานดังกล่าวตามระเบียบการประดับเข็มนั้น หรือตามประเพณีนิยม

ข้อ ๑๑ ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งสำเร็จการศึกษาอบรมจากสถาบันการศึกษาอบรมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง ให้มีสิทธิติดเข็มหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาอบรมนั้นตามระเบียบของสถาบันการศึกษาอบรมดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีระเบียบก็ให้ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าค้นข้างขวาของเครื่องแบบข้าราชการตุลาการได้

ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเข็ม ควรประดับเข็มใดเข็มหนึ่งเพียงเข็มเดียว

ข้อ ๑๒ ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของทางราชการหรือเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่องแบบได้ ให้มีสิทธิใช้เครื่องหมายดังกล่าวประดับกับเครื่องแบบข้าราชการตุลาการได้ทุกชนิด การประดับให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการนั้น ในกรณีที่ไม่มีระเบียบก็ให้ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือปกกระเป๋าค้น ถ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ติดเครื่องหมายดังกล่าวเหนือขึ้นไป เมื่อแต่งเครื่องแบบสโมสรให้ใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ลงชื่อ) ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

(นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม